

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบล



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำไปปฏิบัติพลະใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดท้าวัสตุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชูชีพ แก้วคุ้ม)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยงในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลบ้านแยงได้รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแยง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตักำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านแยง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแยง ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลบ้านแยงจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลบ้านแยงต่อไป

อนุมัติ



นายชูชีพ แก้วคุ้ม

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบ้านแยง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลบ้านแยง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลบ้านแยง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒	
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม	๕ - ๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผ.๐๑)	๗ - ๘
บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผ.๐๒)	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙ - ๑๐
แผนงานการศึกษา	๑๑ - ๑๔
แผนงานสาธารณสุข	๑๕ - ๑๗
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๘ - ๒๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๑ - ๒๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๔ - ๒๕
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๖ - ๓๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเมือง การปกครอง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๑ - ๔๕
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๖ - ๔๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลบ้านแยง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ๖๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓ / ๖๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลบ้านแยง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา จาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการ พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ซึ่งประกอบด้วยโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลตำบลบ้านแยง และโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน / โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแยง และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผ.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๓)

ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ขึ้น

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน / โครงการพัฒนาในงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลบ้านแยง
๖. สามารถนำแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผ.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผ.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ / งบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ / โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ / งบประมาณ (บาท) / สถานที่ดำเนินการ / หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผ.๐๓)

แบบ ผด.๐๓ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ / โครงการ / รายละเอียดของครุภัณฑ์ / งบประมาณ (บาท) / สถานที่ดำเนินการ / หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแยง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	5.77	62,000	0.21	
1.3 แผนงานการศึกษา	8	15.39	7,049,717	24.57	
1.4 แผนงานสาธารณสุข	4	7.69	120,000	0.42	
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4	7.69	650,000	2.67	
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	7.69	15,872,000	55.32	
รวม	23	44.23	23,753,717	83.19	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.85	40,000	0.14	
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	26.92	4,005,000	13.96	
รวม	16	30.77	4,045,000	14.10	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.92	10,000	0.03	
รวม	1	1.92	10,000	0.03	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเมือง การปกครอง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	17.31	840,000	2.93	
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.77	40,000	0.14	
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	
รวม	12	23.08	880,000	3.07	
รวมทั้งสิ้น	52	100	28,688,717	100	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแยง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	42,000	บริเวณกำแพงเมืองสามแยกด้านล่าง	สำนักปลัด			←————→									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการฝึกอบรมการดับไฟป่าและหมอกควัน	อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน	10,000	เทศบาล	สำนักปลัด				←		→							
3.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครูในสถานศึกษา	10,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง	สำนักปลัด								←		→			
รวม	3		62,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแยง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มอบของรางวัลการเข้าร่วม	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแยง	กองการศึกษา			↔										
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแยง ค่าจัดการเรียนการสอน	153,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแยง	กองการศึกษา		↔											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	90,400	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง	กองการศึกษา		←	→										
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง	490,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง	กองการศึกษา				←	→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านแยง จำนวน 5 แห่ง	4,222,000	เทศบาล	กองการศึกษา		←												
6.	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านแยงโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	130,000	เทศบาล	กองการศึกษา								←						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาวิชาชีพครู)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาวิชาชีพครู)	20,000	เทศบาล	กองการศึกษา		←											
8.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน	2,285,317	เทศบาล	กองการศึกษา			←										
รวม	8		7,049,717															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแยง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปในชุมชน	60,000	เทศบาล	กองสาธารณสุข						←						→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการบริหารจัดการขยะเขตเทศบาล	ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รณรงค์การใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือนสถานศึกษา	20,000	เทศบาล	กองสาธารณสุข		←					→						
3.	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปในชุมชน	20,000	เทศบาล	กองสาธารณสุข				←				→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปในชุมชน ประชาสัมพันธ์อันตรายจากโรคไข้เลือดออก	20,000	เทศบาล	กองสาธารณสุข							←—————→					
รวม	4		120,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลบ้านแยง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.	โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา	80,000	สนามกีฬาของตำบลบ้านแยง	กองการศึกษา				←————→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬา	ส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับประเภท พัฒนาการเล่นกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับสากล	250,000	โรงเรียน นครบางยาง วิทยาคม	กองการศึกษา			←	→									
3.	โครงการจัดขบวนแห่ งานประเพณีปีกธงชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ งานประเพณีปีกธงชัย ของอำเภอนครไทย	220,000	อำเภอนครไทย	กองการศึกษา	←	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนครไทยในการจัดงานประเพณีปีกธงชัยประจำปี 2562	100,000	อำเภอ นครไทย	กองการศึกษา	←												
รวม	4		650,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแยง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.6. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนที่ยากไร้ โดยการบริการรับ - ส่ง เด็กระดับก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	252,000	เทศบาล	สำนักปลัด													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	13,000,000	เทศบาล	สำนักปลัด														
3.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,500,000	เทศบาล	สำนักปลัด														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	เทศบาล	สำนักปลัด													
รวม	4		15,872,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแยง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ26 -

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านแยง	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านแยง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้	20,000	เทศบาล	สำนักปลัด													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านแยง	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านแยง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้	20,000	เทศบาล	สำนักปลัด							←————→					
รวม	2		40,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแยง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสงสาร ทรงพุด หมู่ที่ 13	ถนน คสล. สายซอยบ้านนางสงสาร ทรงพุด หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 02/2563	220,000	ซอยบ้านนางสงสาร หมู่ที่ 13	กองช่าง				←—————→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่องกม้าง หมู่ที่ 10	ถนน คสล. ซอยร่องกม้าง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 01/2563	280,000	ซอยร่องกม้าง หมู่ที่ 10	กองช่าง						←	→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัด หมู่ที่ 4	ถนน คสล. ซอยหลังวัด หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 03/2563	300,000	ซอยหลังวัด หมู่ที่ 4	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายประเทือง วันทองสุข ถึงบ้านนายวิจิตรการ อ่อนตানা คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 3	ถนน คสล. สายบ้านนายประเทือง วันทองสุข ถึงบ้านนายวิจิตรการ อ่อนตানা คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 05/2563	280,000	สายบ้านนายประเทือง วันทองสุข ถึงบ้านนายวิจิตรการ อ่อนตانا คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 3	กองช่าง						←—————→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสนั่น คำภาพ เชื่อมต่อถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยภู หมู่ที่ 1	ถนน คสล. สายบ้านนายสนั่น คำภาพ เชื่อมต่อถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยภู หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 06/2563	390,000	บ้านนายสนั่น คำภาพ เชื่อมต่อถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยภู หมู่ที่ 1	กองช่าง						←—————→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยละเมย - หนองหู่ช้าง หมู่ที่ 5	ถนน คสล. สายห้วยละเมย - หนองหู่ช้าง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 04/2563	280,000	สายห้วยละเมย - หนองหู่ช้าง หมู่ที่ 5	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หลังบ้านนายทองพูน หมู่ที่ 9	ถนน คสล. หลังบ้านนายทองพูน หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 07/2563	300,000	หลังบ้านนายทองพูน หมู่ที่ 9	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8.	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	วางระบบน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ชนิด ก. 30 สายบ่อทอง วางระบบน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 08/2563	280,000	วางระบบน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	กองช่าง							←—————→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์บล็อกคอนกรีต บ้าน น.ส.ปราณี คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 11	อุโมงค์บล็อกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ก่อสร้างทั้งสองฝั่งความยาวรวม 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร อุโมงค์ท่อเหลี่ยม 2.10 x 1.80 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจร 6 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 09/2563	430,000	อุโมงค์บล็อกคอนกรีต บ้าน น.ส.ปราณี คุ้มที่ 4 หมู่ที่ 11	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 43.00 – 100.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด แบบเลขที่ 12/2563	238,000	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	กองช่าง			←—————→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
11.	โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	1. ติดตั้งชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณ จำนวน 1 งาน 2. ติดตั้งชุดลูกข่ายส่งสัญญาณ จำนวน 1 งาน 3. ปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน 1 งาน ตามแบบ พร. 5 (ข) กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแยง	300,000	ติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง						←—————→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินบ้านโป่งแค หมู่ที่ 8	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินบ้านโป่งแค หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนและรายการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และกองช่างเทศบาลตำบลบ้านแยง แบบเลขที่ 11/2563	402,000	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินบ้านโป่งแค หมู่ที่ 8	กองช่าง				←									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13.	โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝापิด สายค้ำไม้เงิน หมู่ที่ 12	วางระบายน้ำคสล. ชนิด ก.30 สายค้ำไม้เงิน หมู่ที่ 12 วางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 101 เมตร อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบเลขที่ 10 /2563	300,000	ระบายน้ำพร้อมฝापิดสายค้ำไม้เงิน หมู่ที่ 12	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14.	โครงการจัดทำระบบผังเมืองรวม	การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองนามชุมชน	5,000	เทศบาล	กองช่าง												
รวม	14		4,005,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแยง

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านแยง	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แห่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านแยง	10,000	เทศบาล	สำนักปลัด				←—————→								
รวม	1		10,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแยง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมือง การปกครอง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ทำบุญ เลี้ยงพระเพล ทำกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงาน	5,000	เทศบาล	สำนักปลัด						←	→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาล	อบรมให้ความรู้พระราชกรณียกิจ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	20,000	เทศบาล	สำนักปลัด							←————→				
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง	อบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล	15,000	เทศบาล	สำนักปลัด				←————→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2563	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ ให้กับอำเภอนครไทย	15,000	อำเภอนครไทย	สำนักปลัด													
7.	โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่เขตตำบลบ้านแยง	รับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ภายในเขตตำบลบ้านแยง ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้กับร้านค้าในพื้นที่ตำบลบ้านแยง	5,000	ตำบลบ้านแยง	กองคลัง													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแยง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมือง การปกครอง

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน สถานศึกษาในตำบลบ้านแยง และเยาวชนนอกสถานศึกษา	20,000	เทศบาล	สำนักปลัด												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความปรองดองและสมานฉันท์	อบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในตำบลบ้านแยง การจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในตำบล การจัดการกิจกรรมอื่นเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	10,000	เทศบาล	สำนักปลัด		←											
3.	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ แก่ประชาชนในตำบลบ้านแยง	10,000	เทศบาล	สำนักปลัด				←									
รวม	3		40,000															

